



ข่าวประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

114 สุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 โทรศัพท์ 0-2649-5005 ภายใน 5666
โทรศัพท์/โทรสาร 0-2258-0311

ข่าวจากหนังสือพิมพ์คมชัดลึก ฉบับประจำวันพฤหัสบดีที่ 28 เดือนธันวาคม พ.ศ.2549 หน้า 12

ศูนย์สารสนเทศและการประชาสัมพันธ์ ได้จัดระบบข่าวสิ่งพิมพ์ สนใจดูที่ได้ <http://news.swu.ac.th/newsclips/>

สรุปข่าวเด่นปี 2549 การศึกษา-สาธารณสุข-วัฒนธรรม

ประวัติศาสตร์ต้องจารึก เพราะไม่เคยมีการสอบคัดเลือกเข้ามหาวิทยาลัยปีไหน ที่สร้างความสับสนวุ่นวายให้นักเรียนและผู้ปกครองได้เท่ากับปีการศึกษา 2549

ซึ่งเป็นปีแรกที่ใช้ระบบแอดมิชชันส์ โดยนำผลทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ ขั้นพื้นฐาน (โอเน็ต) และการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติขั้นสูง (เอเน็ต) มาเป็นองค์ประกอบพิจารณา โดยโอเน็ตมีเด็กสอบกว่า 3 แสนคน และเอเน็ตกว่า 1 แสนคน

ทว่า สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.) ต้องตรวจข้อสอบใหม่ และประกาศผลสอบใหม่ถึง 3 ครั้ง โดยครั้งที่ 3 มีสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) เข้ามาช่วยดำเนินการ ตั้งเป้าจะประกาศผลในวันที่ 13 เมษายน แต่เลื่อนไปเป็น 23 เมษายน, 30 เมษายน และประกาศผลได้จริงในวันที่ 1 พฤษภาคม และกว่าจะประกาศผลในวันนั้นต้องเลื่อนเวลาออกไปถึง 6 ครั้ง

พลันที่ประกาศผลสอบ ปรากฏว่าความวุ่นวายเกิดขึ้นอีกครั้ง เพราะบางคนไปสอบแต่ไม่มีผลสอบ บางคนผลคะแนนเป็นศูนย์ ทั้งโอเน็ต-เอเน็ต ทำให้นักเรียนและผู้ปกครองร่วมพันชีวิตประท้วงที่ สทศ.ถึง 2 ครั้ง ขณะที่ สกอ.ต้องเลื่อนรับสมัครแอดมิชชันส์กลางและแอดมิชชันส์ตรงออกไปถึง 4 ครั้ง รวมทั้งเลื่อนประกาศผลและเลื่อนวันเปิดเทอมออกไป 1-2 สัปดาห์ ท่ามกลาง "ความสิ้นศรัทธา" ต่อระบบแอดมิชชันส์ ของนักเรียนและผู้ปกครองที่เข้าร้องต่อศาลปกครองขอให้ยกเลิกใช้ระบบนี้

- "ภาวิช" จัดอันดับมหาวิทยาลัยวุ่น!!

ก่อนพันเก้าอี้อเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา (กกอ.) ศ.(พิเศษ) ดร.ภาวิช ทองโรจน์ ฝากผลงานชิ้น "โบดำ" ประกาศผลจัดอันดับมหาวิทยาลัยในวันที่ 31 สิงหาคม 2549 ถือว่าเป็นครั้งแรกของไทย โดยใช้ดัชนีชี้วัดด้านวิจัยและการเรียนการสอน และจำแนกตามกลุ่มสาขาวิชา แม้คนทำอ้างเหตุผลทำเพื่อไว้เป็นข้อมูลพัฒนามหาวิทยาลัย แต่เสียงก่นด่าจากผู้บริหารมหาวิทยาลัยดังก้องประเทศว่า ไม่เหมาะสมและไม่เป็นกลาง กระทั่ง ศ.ดร.วิจิตร ศรีสุวาน

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (รมว.ศธ.) คนปัจจุบัน ก็ไม่สนับสนุน และมอบให้สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) ทำหน้าที่แทน

-จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

จากการจัดอันดับมหาวิทยาลัยดีที่สุดในโลก 200 อันดับแรก ของ "The Times Higher" ประจำปี 2549 ปรากฏว่า จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อยู่ในอันดับที่ 161 ของโลก โดยมีมหาวิทยาลัยหลุดออกไปจากการจัดอันดับ 200 อันดับแรกในปีนี้ 24 แห่ง จากปี 2548 หลุดออกไป 36 แห่ง สะท้อนถึงความมีมาตรฐานระดับโลกของมหาวิทยาลัยที่ยังคงอยู่

จุฬาลงกรณ์ฯ ยังติดอันดับที่ 95 มหาวิทยาลัยที่ดีที่สุดในโลก ในสาขาเทคโนโลยี และติดอันดับที่ 80 มหาวิทยาลัยที่ดีที่สุดในโลก ด้าน "Biomedicine" เป็นปีที่ 3 ติดต่อกัน นับเป็นข่าวดีที่ทำให้คนไทยทั้งชาติภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่ง

-นศ.ค่านม.นอกระบบ

กลายเป็นประเด็นร้อนปิดท้ายปีจ้อ เมื่อ ศ.ดร.วิจิตร ศรีสอาด เดินหน้า ม.นอกระบบ ด้วยการนำร่างกฎหมาย ม.นอกระบบ ผ่านความเห็นชอบคณะรัฐมนตรี (ครม.) อาทิ จุฬาลงกรณ์ ม.ทักษิณ ม.มหิดล ม.นเรศวร ม.บูรพา สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (สจพ.) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) ม.เชียงใหม่ และที่ผ่านสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) วาระแรก มีจุฬาลงกรณ์ ม.ทักษิณ และ สจพ. พิจารณา บางร่าง พ.ร.บ.อยู่ในขั้นกรรมาธิการ ท่ามกลางเสียงคัดค้านของพลังนักศึกษา 11 สถาบัน ประท้วงเผาหุ่น "วิจิตร" ขอให้รัฐชะลอ ม.นอกระบบ เพื่อประชาธิปไตยใหม่ แต่ "รมต.วิจิตร" แก้เกี้ยวว่า รัฐไม่ได้บังคับให้ออกนอกระบบ

-วธ.1 ปีใช้รัฐมนตรี 3 คน

ตั้งแต่ต้นปี 2549 กระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) ถูกจับตามอง เพราะ "ป่าอู" อุไรวรรณ เทียนทอง รมว.วธ. จากพรรคไทยรักไทย มีผลงานโดดเด่นด้านการอนุรักษ์ พัฒนา ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมของชาติมาโดยตลอด แต่ด้วยมรสุมการเมือง ทำให้ "ป่าอู" ลาออกจากตำแหน่ง ด้วยเหตุผลสั้นๆ ว่า "เพื่อดำรงไว้ซึ่งคุณธรรมจริยธรรมทางการเมือง" จนเป็นชนวนหนึ่งของการขับไล่ พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี ให้พ้นจากตำแหน่ง ครม.รักษาการได้ตั้งให้ นายสุรเกียรติ์ เสถียรไทย รองนายกฯ มารักษาการ รมว.วธ.แทน แต่เป็นได้แค่ รมว.เงา ไม่มีเวลาทำงานวัฒนธรรม กระทั่งหลังรัฐประหาร พล.อ.สุรยุทธ์ จุลานนท์ นายกรัฐมนตรี ได้แต่งตั้ง คุณหญิงไขศรี ศรีอรุณ มาเป็น รมว.วธ.จนถึงปัจจุบัน โดยประกาศนโยบาย